



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551 และการจัดนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551” เพื่อเป็นการถวายเป็นความอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงให้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 และมีการเรียนการสอนในสัปดาห์กลางตามปกติ ยกเว้นในอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมทางวิชาการตามวันเวลาเดิม สำหรับการเรียนการสอนในส่วนของคณะที่ประกาศหยุดการเรียนการสอนหรือได้ปรับแผนตารางสอนเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว คณะสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้	ที่ประชุมเห็นชอบ
		การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตข้อเสนอ โครงการจัดหาที่พักอาศัยของบุคลากร และห้องพักสำหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพล โยธิน 45 และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทดำเนินการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการจัดหาที่พักอาศัยของบุคลากรและห้องพักสำหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพล โยธิน 45 โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการกำหนดร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทที่จะดำเนินการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โครงการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรและห้องพักสำหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพล โยธิน 45 โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการคัดเลือกบริษัทที่จะดำเนินการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามขอบเขตข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรและห้องพักสำหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพล โยธิน 45 โดยใช้หลักการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้กำหนดไว้เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
		ขออนุมัติการใช้เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ดำเนินโครงการจัดหาอาคารที่พักอาศัยสำหรับนิสิตและบุคลากร และอาคารจอดรถยนต์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
		ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2550	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
2	โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.	กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3	รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย	นิยามคำว่า “หน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง” และจากการประชุมหารือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน 4 ประเด็นคือ 1.การจัดตั้งกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.การสร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน 3.การสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 4.แนวทางการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ศูนย์ความเป็นเลิศ	เห็นชอบ สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือของผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดนิยามทั้ง 4 ประเด็นนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยฯ นำไปพิจารณาต่อไป
4	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ VET PLACE คณะสัตวแพทยศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1.อนุมัติให้ลดหย่อนค่าเช่าร้าน S1-S2 จากตารางเมตรละ 600 บาท/เดือน เหลือตารางเมตรละ 500 บาท/เดือน 2.ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์นำรายที่ 2 ร้าน S3-S9 ไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดการขอยกเว้นเงินค่าเช่าล่วงหน้า และหลักประกันสัญญาเช่า โดยเสนอผ่านสำนักงานทรัพย์สินก่อนนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาต่อไป
5	โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหาร มก.	การขอยกฐานะและเปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Food Innovation Research and Services in Thailand : KU-FIRST)	อนุมัติให้ยกฐานะจากโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Food Innovation Research and Services in Thailand : KU-FIRST) และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตดังนี้ 1.ชื่อภาษาอังกฤษยังไม่สอดคล้องกับชื่อภาษาไทย เนื่องจากยังไม่มีคำที่แสดงว่าเป็นศูนย์ 2.การสังกัดของศูนย์ฯ นี้ อาจเสนอให้เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันกันคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประสานฯ จึงขอให้รับข้อสังเกตไปพิจารณาต่อไปด้วย
6	สำนักงานกฎหมาย	สถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1.สถาบันวิศวกรรมพลังงาน 2.สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 3.สถาบันกันคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 4.สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	รับทราบสภาพภาพของสถาบันในลำดับที่ 1-3 และเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณากำหนดให้สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลำดับที่ 4 เป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
7	ศูนย์หนังสือ มก.	ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
8	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ระเบียบสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีประเทศไทย (สอ.ประเทศไทย) เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน โดยพิจารณาการแสดงความจำนงและร่วมลงนามให้สัตยาบันในระเบียบดังกล่าว เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 5) รวม 149 คน ประกอบด้วยระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 14 คน ระดับบัณฑิต จำนวน 135 คน	เห็นชอบ อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
9	กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่	ขออนุมัติปรับอัตราค่าสมนาคุณผู้จัดการอาคารสารสนเทศ 50 ปี และผู้จัดการอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	อนุมัติ
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 (ต่อ)		ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 13 รายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน ได้แก่ -225358 การฝึกปฏิบัติการเครื่องยนต์อากาศยาน -225359 การฝึกปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยาน -225361 ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ I -225362 ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ II -225363 เทคโนโลยีซีเอ็นเอสในการบริการการจราจรทางอากาศ -225364 การสังเกตการณ์การบริการการจราจรทางอากาศ -225377 การซ่อมบำรุงทำอากาศยาน -225451 การปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน -225452 การวางแผนและการควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน -225453 การฝึกปฏิบัติการระบบเอวอนิกส์ -225461 หลักการจัดการการจราจรทางอากาศ -225462 การวางแผนการจัดการการจราจรทางอากาศ -225472 การวางแผนและการออกแบบทำอากาศยาน ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา 1 รายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ เปิดรายวิชา -205339 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม -205371 เทคโนโลยีและการผลิตฮาร์ดแวร์ -205437 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน และปรับปรุงรายวิชา 205433 ตัวรับรู้สารกึ่งตัวนำ	อนุมัติ และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและ ให้ความเห็นชอบ
11	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
12	คณะวนศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	
13	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ได้แก่ -422651 ตัวแบบเชิงเส้นทางสถิติขั้นสูง -422691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสถิติ -422697 สัมมนา	
14	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติบรรจวิชาเอกเลือกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร แบบ 2 (2) ฉบับปี พ.ศ. 2543 จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ -052546 อาหารสุขภาพและโภชนาการ -052524 เทคโนโลยีเครื่องรับรู้ชีวภาพ	
15	คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน เกษตรแฟร์	ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2551 เป็นจำนวนเงิน 11,949,500.00 บาท โดยเบิกจ่าย ลักษณะงบบุคลากรทั่วไปและขอถัวจ่ายทุกรายการ	อนุมัติ
16	คณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพ บุคลากร	รายงานการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	ที่ประชุมทราบ
17	คณะกรรมการบริหารกองทุน สวัสดิภาพนิสิต	รายงานประจำปีกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2549	
18	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	การจัดทำโครงการประเมินศักยภาพด้านการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	
19	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การดำรงตำแหน่งผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
20	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550 รวมจำนวน 156 ข่าว	
21	คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ	รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิชา และวิทยาเขต ประจำปี 2550	
22	ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา ราชบัณฑิตยสถาน	ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และขอเชิญมนตรีราชการเกี่ยวกับพระราชประวัติ การศึกษา พระอัจฉริยภาพ และพระกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 3	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password